



ข่าวเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0-2280-4085 ต่อ 1102, 1303-5 โทรสาร 0-2628-2846 www.nesdb.go.th e-mail : pr@nesdb.go.th

ผู้สูงอายุเน้นแผนฯ 11 เชิงรุก สามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มผู้สูงอายุต่อร่างทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ณ สศช. โดยผู้สูงอายุเสนอวิสัยทัศน์แผนฯ 11 ว่า **“เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความมั่นคง สมดุล มีธรรมาภิบาล และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก”**



ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้สูงอายุ โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนฯ 11 เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการจัดเตรียมแผนฯ ให้มีความสมบูรณ์ และมีบูรณาการการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนวุฒิสภา อธิการบดี คณาจารย์ สศช. เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และข้าราชการบำนาญ ทั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนฯ 11 ในภาพรวมตามที่ สศช. นำเสนอ โดยมีความเห็น สรุปได้ดังนี้

ในการประเมินศักยภาพภาพของประเทศโดยรวม ที่ประชุมให้เพิ่มเติมประเด็นภัยคุกคามในเรื่อง **ปัญหาการขาดดุลงบประมาณของภาครัฐ**ที่จะต้องเผชิญในอนาคต เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้จ่ายภาครัฐ หากไม่คำนึงถึงการหารายได้เพิ่ม อาจส่งผลให้ภาครัฐขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต และ**ควรปรับวิสัยทัศน์ให้เป็นเชิงรุก** เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และควรขยายความให้ชัดเจนมากขึ้น ส่วน**วัตถุประสงค์** ควรปรับให้สอดคล้องกับภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยเพิ่มประเด็นความสุข สมานฉันท์ ตลอดจนการมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และกำหนด**เป้าหมายให้เป็นรูปธรรม** มีดัชนีหรือตัวชี้วัดความสำเร็จที่ต้องการให้บรรลุภายใน 5 ปีของแผนฯ 11



สำหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ที่ประชุมมีข้อเสนอ ดังนี้ 1) ให้จัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์แผนฯ 11 และกำหนดแนวทางที่ชัดเจน สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้จริง 2) ประมาณการความต้องการกำลังคนของประเทศ ที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต อาทิ แพทย์ พยาบาล 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุ ควรให้ความสำคัญกับการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทน โดยปรับกลยุทธการเพิ่มประชากร เพื่อจะได้มีประชากรหนุ่มสาววัยแรงงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ควรวิเคราะห์ประเด็นการกระจายตัวของประชากรให้สอดคล้องกับการกระจายความเจริญ พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติด้วยจิตสำนึกอันดีอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดรายละเอียดแนวทางการพัฒนาในแต่ละช่วงอายุ อาทิ วัยเด็ก เน้นการพัฒนาทางการศึกษา วัยทำงานเน้นการส่งเสริมการออมและการมีหลักประกัน และวัยสูงอายุ เน้นการดูแลรักษาสุขภาพ

4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคง เป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร โดยเน้น (1) การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ทั้งยามปกติและรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย รวมทั้งการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ โดยภาครัฐดำเนินการเอง หรือส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินการ นอกจากนี้ ควรดูแลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสหรืออยู่นอกระบบให้ได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองในระบบแต่ต้องอยู่คนเดียวให้ได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ (2) สนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเข้ามาร่วมดูแลผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ทำกิจกรรมและประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน

(3) สร้างงาน บริการฝึกอาชีพ และการหาตลาดสินค้า เพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี และจัดบริการทางานเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอและมีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม (4) เร่งผลักดันให้จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติ (กอส.) เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่ผู้สูงอายุและคนวัยทำงาน ส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดทำแผนดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ (5) จัดบริการดูแลรักษาสุขภาพให้ครอบคลุมผู้สูงอายุในทุกพื้นที่และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ต้องเดินทางเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลภูมิภาคหรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง โดยการจัดสวัสดิการเชิงรุก เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

(6) อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุเข้าถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง (7) ลดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมทางสังคมในทุกมิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (8) สร้างความตระหนักให้คนรุ่นหลังเห็นความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้สร้างความสงบสุข ร่มเย็น สัมมาคีให้แก่ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (9) ผู้สูงอายุมีความคาดหวังที่จะเห็นสังคมไทยสงบสุข สมานฉันท์ มีวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ให้ความสำคัญกับการดำรงรักษาจารีตประเพณีดีงาม และหน่วยงานต่างๆ มีแนวทางปฏิบัติพร้อมกันไปอย่างต่อเนื่อง